

บรรณาธิการแถลง

ในนามของคณะผู้จัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ชุดใหม่ ขอแถลง
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงวารสาร ซึ่งท่านผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้จากวารสาร
เล่มที่ 1 ปีที่ 16 นี้ เริ่มแต่ แบบปก รูปเล่ม การจัดลำดับคอลัมน์ และการ
เสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการ

คณะผู้จัดทำวารสารมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ปกวารสารควรจะเปลี่ยน
ให้เป็นแบบเรียบ และมีข้อความพิมพ์บนปกเพียง ชื่อวารสาร ปีที่ เล่มที่ เดือน
พ.ศ. และ เครื่องหมายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อนำชื่อ
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ให้เด่นชัดขึ้น นอกจากนี้ ขนาดของวารสารควร
ปรับปรุงใหม่ให้มีขนาด กว้าง ยาว ลดลง แต่มีความหนาเพิ่มขึ้น เพื่อให้
วารสารมีขนาดกระทัดรัดสะดวกแก่ท่านผู้อ่านมากขึ้น การปรับปรุงวารสารอีก
ประการหนึ่งคือ การจัดแยกคอลัมน์ “แนะนำและวิจารณ์หนังสือ” ออกเป็นสอง
คอลัมน์ คือ คอลัมน์ “วิจารณ์หนังสือ” และคอลัมน์ “แนะนำหนังสือใหม่”
หนังสือและเนื้อหาสาระที่เสนอในสองคอลัมน์นี้มีลักษณะแตกต่างกัน หนังสือที่
เสนอในคอลัมน์ “วิจารณ์หนังสือ” เป็นหนังสือที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจารณ์จะสรุป
สาระสำคัญ ๆ จุดเด่น จุดด้อย ตลอดจนเสนอความเห็นทางวิชาการของคนที่
ต่อหนังสือเล่มนั้น ส่วนหนังสือที่เสนอในคอลัมน์ “แนะนำหนังสือใหม่” เป็น
หนังสือที่น่าสนใจ และเป็นหนังสือใหม่จัดพิมพ์ระหว่างปี 2517 ถึงปี 2518
ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถค้นคว้าศึกษาได้จากสำนักบรรณสารการพัฒนา ผู้แนะนำจะ
สรุปสาระสำคัญของหนังสือ โดย ไม่เสนอความคิดเห็นของตนที่มีต่อหนังสือเล่ม
นั้นด้วย คณะผู้จัดทำหวังว่าการจัดเสนอแยกเป็นสองคอลัมน์เช่นนี้จะช่วยให้
ท่านผู้อ่านสามารถได้ทราบสาระทางวิชาการได้กว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ยิ่งไป
กว่านั้น วารสารยังได้เพิ่มหน้า “แนะนำผู้เขียน” เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่
สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบทความเพิ่มเติมได้โดยตรงจากผู้เขียน การ

ปรับปรุงอีกประการหนึ่งซึ่งน่าจะกล่าว ณ ที่นี้ คือ การเพิ่มหน้าพิมพ์สีเป็นใบ
เจาะช่องฉีกไว้ต่อจากหน้าสุดท้ายของ "บทบรรณาธิการ" เพื่ออำนวยความสะดวก
สะดวกแก่ท่านผู้อ่านที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกวารสาร

นอกจากการปรับปรุงวารสารดังกล่าวข้างต้น คณะผู้จัดทำวารสารยังได้
พยายามแก้ปัญหาที่ทำให้วารสารออกช้ากว่ากำหนดตลอดมา อาทิ เช่น
ปัญหาการสรรหาบทความ และปัญหาการจัดพิมพ์วารสารของโรงพิมพ์ ผลของ
ความพยายามปรากฏว่าการสรรหาบทความที่จะลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ มิใช่
ปัญหาหนักใจนัก เพราะนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความร่วมมือจัดส่งบทความ
มาให้บรรณาธิการก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2518 บางท่านส่งมาให้ในเดือน
กันยายน 2518 เพียงสองสามท่านที่ส่งต้นเดือนมกราคม 2519 คณะผู้จัดทำ
วารสารขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย ปัญหาที่หนักใจคณะ
ผู้จัดทำวารสารชุดนี้และชุดก่อน ๆ ที่ผ่านมาก็คือ การจัดพิมพ์วารสารของโรงพิมพ์
ทั้ง ๆ ที่ในครั้งนั้นคณะผู้จัดทำวารสารได้รับจัดส่งบทความส่วนใหญ่ให้โรงพิมพ์
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2518 คณะผู้จัดทำวารสารขอภัยท่านผู้อ่านที่ต้อง
รอกอยวารสาร ฉบับที่ 1 ปีที่ 16 ล่าช้ากว่ากำหนด

วารสารในรูปแบบใหม่ฉบับนี้ เสนอบทความซึ่งมีเนื้อหาสาระเน้นหนัก
ในแนวสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ
แนวความคิดในสาขาวิชาซึ่งมีลักษณะสัมพันธ์กัน และเพื่อที่จะสนองความต้องการ
การของท่านผู้อ่านได้ในวงกว้างขึ้น เริ่มด้วย บทความแรกเสนอแนวทาง
ปฏิบัติ 3 ประการ ที่ช่วยให้แนวความคิดเรื่อง Job Enrichment สามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง ดร. วุฒิชัย จานงก์ ชีชวนให้ท่านผู้อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านที่ปฏิบัติงานในฝ่ายจัดการเข้าใจและสนใจ Job Enrichment ในลักษณะที่
เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งช่วยให้งานมีความหมายต่อผู้ปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งในที่สุดจะยัง
ผลเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต ตลอดจนความเคิบโตขององค์การ บทความ
ถัดมาของ Dr. Gerald D. Sentell พิสูจน์ยืนยันท่านผู้อ่านว่า ระบบตลาดมี
บทบาทสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่

กำลังอยู่ในระหว่างพัฒนา นอกจากนั้น Dr. Senteil ได้เสนออุปสรรคความยากลำบากต่าง ๆ ของบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทั้งยังได้แสดงให้เห็นว่า การขาดแคลนวัตถุดิบ ปัญหาการขนส่งคมนาคม และความยากลำบากต่างๆ เกี่ยวกับตลาด เป็นตัวแปรที่สำคัญจัดรวมอยู่ในกลุ่มอุปสรรคเนื่องจากระบบตลาด ผู้เขียนบทความอีกท่านหนึ่งที่วิตกว่า ปัญหาและความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยสืบเนื่องมาจากระบบตลาดใช่หรือไม่? คือ อาจารย์วิวัฒน์ชัย อัครถาวร ตั้งจะเห็นได้จาก “แนวความคิดเกี่ยวกับการผูกขาดการซื้อในตลาดข้าวเปลือก” ของอาจารย์วิวัฒน์ชัย อัครถาวร มุ่งเน้นแนวความคิดทางทฤษฎีของตลาดแบบผูกขาดการซื้อโดยพิจารณาจากลักษณะการค้าข้าวเปลือกช่วงแรก ยิ่งไปกว่านั้น อาจารย์วิวัฒน์ชัย อัครถาวร ยังได้แจกแจงปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการผูกขาดการซื้อ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจศึกษาวิจัยว่า ตลาดรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาไทยเป็นแบบ “ผูกขาดการซื้อ” จริงหรือไม่? และความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับพ่อค้าคนกลางเป็นอย่างไร? สาเหตุของความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งซึ่ง ดร. วีระพล สุวรรณนันต์เป็นห่วงคือ การตัดสินใจซื้อสินค้าโดยพิจารณาจากราคาเป็นหลักว่าสินค้าที่ราคาสูงย่อมเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าสินค้าราคาถูก บทความ “จงซื้อสินค้าตามคุณภาพ” ของ ดร. วีระพล สุวรรณนันต์ นอกจากจะช่วยให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าวิธีการวัดคุณภาพของสินค้าที่ถือการซื้อแล้ว ยังได้เสนอแนะวิธีการตั้งราคาสินค้าแก่ผู้ผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาที่กำหนดตามคุณภาพของสินค้านั้น ๆ อีกด้วย เช่นเดียวกับบทความอื่นที่กล่าวแล้วข้างต้น บทความของ ดร. วีระวัฒน์ กาญจนกุล เรื่อง “ปัญหาและอนาคตของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย” ซึ่งเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ประเภท ขอบเขต กิจกรรม ปัญหา และเงื่อนไขการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ได้ชี้ให้ท่านผู้อ่านประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจนานาประการอย่างไรก็ตาม ดร. วีระวัฒน์ กาญจนกุล ได้ช่วยให้เราไม่สิ้นหวังเสียทีเดียวว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอาจลดลงได้ ถ้าหากรัฐบาลจะกำหนดนโยบายในการใช้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้แจ้งชัด

ปัจจุบันมีผู้สนใจลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น คอลัมน์สารานุกรมในวารสารฉบับนี้จึงได้จัดเสนอ "สินค้าในตลาดหลักทรัพย์" ของ คุณสุกรี แก้วเจริญ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมุ่งแถลงข้อเท็จจริงแก่ท่านผู้อ่านเกี่ยวกับส่วนประกอบที่สำคัญของการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนจำนวนการซื้อขายและมูลค่าของแต่ละหลักทรัพย์ในรอบ 6 เดือนแรกของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ผลงานที่น่าสนใจของ Alvin Toffler อีกเล่มหนึ่งคือ "The Eco-Spasm Report" มีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร呢 ท่านผู้อ่านจะได้ทราบจากคอลัมน์วิจารณ์หนังสือ ซึ่งสรุปเสนอโดย ดร. พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ นอกจากนี้ ดร. พีรสิทธิ์ ยังได้วิจารณ์หนังสือที่ที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งคือ "Police Corruption" จัดพิมพ์โดย Lawrence W. Sherman ผู้ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมคอร์รัปชันของตำรวจในยุคและสังคมต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอทฤษฎีอธิบายคอร์รัปชันที่น่าสนใจ

"เศรษฐ" และ คุณวิชัย รูปชาติ สรุปสารสำคัญของหนังสือใหม่ 2 เล่ม ที่น่าศึกษารายละเอียดในคอลัมน์ "แนะนำหนังสือใหม่" คือ "บันทึกของรัฐมนตรีเศรษฐกิจ" โดย ศาสตราจารย์ บุญชนะ อติถาวร อธิการบดีว่า การกระทรวงเศรษฐกิจ และ "หลักรัฐศาสตร์ ฉบับพิศดาร แนวทฤษฎี และประยุกต์" โดย รองศาสตราจารย์จรูญ สุภาพ

อดีตบรรณาธิการวารสารพัฒนาบริหารศาสตร์ อาจารย์สมนึก แดงเจริญ ได้กลับมาสนองความต้องการของท่านผู้อ่านอีกครั้งหนึ่ง โดยการเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ "ระบบเศรษฐกิจมหาชน" ในบทบรรณาธิการ ซึ่งคณะผู้จัดทำวารสารขอฝากเป็นข้อคิดท้ายเล่มแก่ท่านผู้อ่าน

รพี สุวรรณะชฎ